

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH DI TÍCH DI TÍCH LỊCH SỬ VƯỜN MIẾU

I. Tên gọi di tích : Di tích lịch sử Vườn Miếu – Địa điểm thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh.

Tên gọi khác trong nhân dân Vườn Miếu ấp Bàu Đà

Tên gọi hiện nay : Vườn Miếu, thôn Tân Thái

II. Địa điểm, đường dẫn đến di tích:

Di tích lịch sử Vườn Miếu hiện tọa lạc tại thôn Tân Thái, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Di tích nằm cách trung tâm thành phố Tam Kỳ 7km về hướng Đông Bắc. Từ trung tâm thành phố Tam Kỳ đi theo đường Phan Bội Châu về phía bắc đến ngã ba Kỳ Lý (*xã Tam Đàn huyện Phú Ninh*) rẽ phải theo đường ĐT 615 về phía Đông khoảng 4km, sau đó rẽ trái vào đường bê tông đi thôn Tân Thái khoảng 1,5km là đến di tích Vườn Miếu, thuộc thôn Tân Thái, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

III . Loại hình di tích : Di tích lịch sử

IV. Sự kiện, nhân vật lịch sử liên quan đến di tích:

1. Một số sự kiện lịch sử - văn hóa liên quan đến di tích Vườn Miếu:

Về sự ra đời của Vườn Miếu làng Tân Thái (*hay còn gọi là miếu Bàu Đà*), theo lời kể của các vị bô lão, khoảng cuối thế kỷ XIX, nhân dân trong làng đã tham gia đóng góp sức người, sức của xây dựng ba ngôi cỏ Miếu vốn để thờ phụng những người có công khai canh, lập ấp Bàu Đà; cùng một nhà hội quán để thờ cúng các vị tiền nhân và làm nơi hội họp của dân làng vào những ngày lễ, Tết.

Trước năm 1945, miếu Bàu Đà là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Tại địa điểm này tháng 7 năm 1939 được chọn làm nơi tập trung lực lượng của xã để kéo về núi Chùa - Quảng Phú dự lễ mítting do Việt Minh tổng Phú Quý tổ chức.

Ngày 18/8/1945, nhân dân làng Tân Thái và các làng lân cận tập trung tại khu vực Vườn Miếu, phối hợp cán bộ Việt Minh kéo lên đánh chiếm phủ lỵ Tam Kỳ trong cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945.

Năm 1946, tại địa điểm vườn Miếu, nhân dân đã xây dựng một trường học nhằm hưởng ứng phong trào chống giặc đốt do Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi. Tiếp đó đầu năm 1947, Ủy ban Hành chính - Kháng chiến xã tổ chức một cuộc mítting lớn, kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. Hàng trăm thanh niên Kỳ Anh và các xã hăng hái đăng ký lên đường tham gia Vệ quốc đoàn. Trong giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1954, Ủy ban Hành chính - Kháng chiến xã xây dựng tại vườn Miếu một sân bóng chuyền để cán bộ Ủy ban cùng với thanh niên trong xã vui chơi, tập luyện sau giờ làm việc.

2. Vườn Miếu– Địa điểm thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh.

Với thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 và những thắng lợi của ta trong Đông - Xuân 1953 – 1954 đã buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Theo nội dung Hiệp định, nước Việt Nam tạm

thời chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 - Sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị - làm ranh giới tạm thời giữa hai miền Bắc - Nam; miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, trong khi đó miền Nam vẫn tạm thời nằm dưới sự kiểm soát của quân đội liên hiệp Pháp. Hiệp định Giơ-ne-vơ cũng quy định sau hai năm, đến ngày 20 tháng 7 năm 1956, hai miền Nam - Bắc sẽ tổ chức cuộc Tổng tuyển cử tự do để đi đến thống nhất nước nhà.

Trong khi đó, với âm mưu hất cẳng Pháp để độc chiếm miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta, đế quốc Mỹ trắng trợn từ chối và phá hoại việc thống nhất Việt Nam. Chúng từng bước hậu thuẫn Ngô Đình Diệm phế truất Bảo Đại và thành lập cái gọi là nước “Việt Nam Cộng hòa”. Ngay sau khi lên nắm quyền, Ngô Đình Diệm thi hành một loạt chính sách cực kỳ phản động. Từ tháng 5 năm 1956, chúng phát động chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” trên khắp miền Nam, với nhiều thủ đoạn tàn ác. Hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, đảng viên và người yêu nước đã bị bọn mật vụ, công an đem đi thủ tiêu mà không cần kết án.

Ngay sau khi tiếp quản chính quyền, địch đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát đẫm máu đối với cán bộ, đảng viên và những người kháng chiến cũ của ta ở Vĩnh Trinh, Cây Cốc, Chiên Đàn, ở Hà Lam - Chợ Đước, Sơn - Cẩm - Hà..., gây phần nộ trong các tầng lớp nhân dân cả nước. Đi đôi với chính sách khủng bố, chính quyền Ngô Đình Diệm nghiêm cấm nhân dân không được tiếp xúc, đồng thời thẳng tay đàn áp những người có dính líu đến Việt Cộng hoặc liên quan đến Việt Cộng. Một không khí khủng bố, chết chóc trên khắp vùng đô thị, nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi.

Khi cách mạng miền Nam đứng trước thử thách và tổn thất nặng nề bởi chính sách “tố Cộng”, “diệt Cộng” của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, từ ngày 12 đến ngày 22/01/1959 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để đánh giá tình hình và xác định biện pháp đưa cách mạng vượt qua khó khăn. Trong đó, Nghị quyết 15 nhấn mạnh: *“Con đường phát triển của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Theo tình hình cụ thể và yêu cầu hiện nay của cách mạng thì con đường đó là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng nên chính quyền cách mạng của nhân dân...”*¹. Sự ra đời của Nghị quyết 15 đã mở ra cho cách mạng miền Nam nói chung, cách mạng Quảng Nam nói riêng một hướng đi mới, được phép chuyển từ đấu tranh chính trị sang kết hợp giữ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang để chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn, tiến tới giải phóng miền Nam khi có điều kiện chín mùi.

Lúc bấy giờ tên xã Kỳ Anh do chính quyền Ngô Đình Diệm thành lập vào năm 1956². Địa giới hành chính xã Kỳ Anh bao gồm 11 thôn gồm thôn Tân Thái, Thạch Tân, Tinh Thủy, Quý Thượng, Ngọc Mỹ, Kim Đới, Thăng Tân, Vĩnh Bình, Mỹ Cang, Xuân Quý và Ấp Nam. Đến tháng 7 năm 1962 chính quyền Sài Gòn thành lập tỉnh Quảng Tín nằm trên phần đất phía nam của tỉnh Quảng Nam và xã Kỳ Anh lúc bấy giờ thuộc Quận Tam Kỳ, tỉnh Quảng Tín (có 11 thôn, ấp).

¹ Đảng CSVN, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 20, Nxb CTQG, Hà Nội, 2002, tr.83.

²Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thăng

Đề đòi phó với âm mưu và thủ đoạn mới của địch, nhất là trong bối cảnh quân viễn chinh Mỹ chuẩn bị nhảy vào trực tiếp tham chiến ở miền Nam Việt Nam, ngày 29 tháng 9 năm 1964 tại Vườn Miếu (*thuộc thôn Tân Thái, xã Kỳ Anh, huyện Tam Kỳ*), Lực lượng du kích tập trung đầu tiên của xã Kỳ Anh được thành lập gồm 19 đồng chí³, trong đó có 04 đồng chí trinh sát của huyện đội Bắc Tam Kỳ tăng cường do đồng chí Nguyễn Tấn Sỹ làm Trung đội trưởng gồm các đồng chí:

1. Phạm Triều
2. Huỳnh Kim Thuyết (*Phạm Kim Triết*)⁴ (*thôn Thạch Tân*)
3. Nguyễn Văn Tú (*thôn Tân Thái*)
4. Trình Minh Trung (*thôn Tân Thái*)
5. Nguyễn Tấn Xuân (*thôn Ngọc Mỹ*)
6. Nguyễn Ngọc Thái (*thôn Ngọc Mỹ*)
7. Nguyễn Tấn Phước (*thôn Ngọc Mỹ*)
8. Trịnh Minh Hoạt (*thôn Kim Đới*)
9. Phan Đình Đòn (*thôn Kim Đới*)
10. Phan Đình Duy (*thôn Vĩnh Bình*)
11. Mai Ngô (*thôn Thái Nam*)
12. Nguyễn Sơn
13. Trần Tổng Phan Đình Duy (*thôn Vĩnh Bình*)
14. Nguyễn Tấn Sĩ
15. Trương Văn Thanh
16. Nguyễn Tiến Thành (*thôn Vĩnh Bình*)
17. Phạm Thanh Châu.
18. Nguyễn Mạnh Hùng. (*thôn Tân Thái*)
19. Đoàn Văn Tiến (*thôn Thái Nam*)

Tại buổi lễ tuyên thệ thành lập lực lượng du kích - Lực lượng vũ trang đầu tiên của xã Kỳ Anh, đồng chí Trần Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ vùng Đông Tam Kỳ, đã trao nhiệm vụ cho Trung đội Chiến đấu dũng cảm, kiên cường bám trụ, phối hợp cùng với lực lượng vũ trang huyện, cơ sở mật và nhân dân xã Kỳ Anh để làm bàn đạp tổ chức nổi dậy vũ trang diệt ác phá kềm, phá áp chiến lược, giành dân, quyết tâm giải phóng xã Kỳ Anh. Sự ra đời của Trung đội du kích tập trung của xã Kỳ Anh được coi kết quả của phong trào du kích chiến tranh đang diễn ra hết sức sôi nổi tại đồng bằng Quảng Nam nói chung, huyện Tam Kỳ nói riêng những năm 1964 - 1965. Đây được xem là mô hình lực lượng vũ trang tập trung đầu tiên đối với đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lúc bấy giờ. Bởi vì, lúc này chưa có xã nào của tỉnh xây dựng được lực lượng du kích tập trung, mà chỉ là các đội du kích nhỏ của từng thôn. Cùng với sự ra đời của lực lượng vũ trang tập trung, Ban Chỉ huy xã đội Kỳ Anh cũng được thành lập, gồm các đồng chí: Trần Tổng - Xã đội Trưởng; Trần Đình Quang (*Nhuận*) - Chính trị viên; Ung Nho Chưa - Xã đội phó. Ngay sau khi ra đời, lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh đã phối hợp với các lực lượng của huyện, cùng với nhân dân tiên hành vũ trang diệt ác phá kềm, phá áp chiến lược giành dân, góp phần giải phóng hoàn toàn xã Kỳ Anh vào tháng 10 năm 1964. Xã Kỳ Anh được giải phóng, với địa thế 4 mặt bị địch bao vây: phía (3).(4) Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thăng .Tây Nam theo trục đường quốc lộ 1A từ Thăng Bình vào Quảng Ngãi là vùng địch chiếm đóng, cơ quan chính trị quân sự đầu não của địch là tỉnh đường Quảng Tín với hệ thống đồn bốt và

lực lượng quân sự đóng dày đặc trên địa bàn Tam Kỳ, trận địa pháo Tuần Dương; phía Đông Nam có Bộ Chỉ huy Sư đoàn II ngụy và trận địa pháo hạng nặng đóng tại núi Cẩm; phía Tây Bắc là xã Bình Nam - huyện Thăng Bình do địch chiếm giữ với hệ thống áp chiến lược kiên Cố, cùng bộ máy ngụy quân, ngụy quyền tàn ác khét tiếng; phía Đông Bắc là biển Đông, chiến hạm và hải thuyền của địch thường xuyên tuần tra kiểm soát, Kỳ Anh trở thành vùng căn cứ lõm của vùng Đông Tam Kỳ và nam Thăng Bình. Cũng từ đây, xã Kỳ Anh liên tục trở thành mục tiêu tấn công, càn quét của Mỹ - Ngụy. Chúng thường xuyên sử dụng từ một đến 02 đại đội có pháo 105mm ở tỉnh Đường Quảng Tín⁵, cối 81mm ở đồn An Hà chi viện đặc lực cho các cuộc hành quân càn quét từ Núi Cẩm ra và từ Quốc lộ 1A Cầu Bà Dụ tràn xuống các thôn Thạch Tân, Vĩnh Bình, Tân Thái, Mỹ Can. Ngoài ra chúng còn kiểm soát gắt gao các tuyến đường giao thông giữa vùng giải và vùng địch kiểm soát hòng từng bước bao vây kìm chế các hoạt động của ta.

3. Những chiến công của lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh.:

Theo “*Lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Anh*”, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân xã Kỳ Anh đã đánh trên 1.050 trận lớn nhỏ; trong các trận đánh đều có sự tham gia của lực lượng du kích.

Một số trận đánh tiêu biểu:

Ngay sau ngày thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh đã tổ chức trận đánh đầu tiên tại thôn Quý Thượng. Ngày 03 tháng 10 năm 1964, nhận được tin báo của nhân dân về việc địch tổ chức càn quét vào thôn Quý Thượng vào sáng hôm sau, Ban Chỉ huy xã đội giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Tấn Sĩ tổ chức lực lượng đánh địch. 15h30 phút ngày 04 tháng 10 năm 1964, một trung đội dân vệ xã Kỳ Anh do tên Huỳnh Lưu - cảnh sát trưởng lọt vào ổ phục kích. Ta nổ súng và tiêu diệt được tên Huỳnh Lưu, thu được 01 khẩu colt, 1 súng cạc bin và ngay sau đó, tại thôn Quý Thượng ta tổ chức cuộc mitting phát động quần chúng phá áp chiến lược, xây dựng làng chiến đấu. Với âm mưu tiêu diệt lực lượng ta, ngay tối ngày 04 tháng 10 năm 1964, địch tổ chức tấn công vào ấp 7 thôn Ngọc Mỹ. Đội du kích Kỳ Anh chia làm hai mũi, bí mật phục kích chặn đánh, tiêu diệt 7 tên. Như vậy trong hai trận đầu ra quân đơn vị B du kích tập trung xã Kỳ Anh đã thực hiện thắng lợi 2 chiến thuật phục kích và phản phục kích tiêu diệt nhiều sinh lực địch và thu nhiều vũ khí, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, làm rúng động tinh thần bọn ngụy quân, ngụy quyền của quận Tam Kỳ và tỉnh Quảng Tín; đồng thời đẩy mạnh phong trào phá áp chiến lược, xây dựng làng chiến đấu đang dân cao trong quần chúng nhân dân. Để mất địa bàn xã Kỳ Anh, kẻ địch lập tức tăng cường xây dựng các chốt điểm quân sự kiên cố xung quanh xã Kỳ Anh: đồn An Hà Núi Cẩm (xã Kỳ Phú), căn cứ Tuần Dương (Thăng Bình), cùng với hệ thống đồn bốt dày đặc dọc theo Quốc lộ 1A từ tỉnh lỵ Quảng Tín đến Thăng Bình và hạm thuyền phía biển Đông. Đồng thời, chúng thường xuyên mở các cuộc càn quét, với mật độ trung bình 15 - 20 trận mỗi tháng với âm mưu tiêu diệt lực lượng ta, chiếm lại địa bàn chiến lược Kỳ Anh thủ đoạn của địch gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất

5. Lịch Sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ trang 156

Để nói lên được ý chí kiên cường bất khuất của của cán bộ chiến sĩ nhân dân xã Kỳ Anh lúc bấy giờ đồng chí Nguyễn Anh Dũng đã có Bài thơ viết tặng nhân dân xã Kỳ

Anh⁶. Trước tình hình địch đánh phá, cần quét liên tục lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh phải phân tán xuống các thôn, vừa chống cần vừa xây dựng lực lượng du kích thôn, đồng thời vận động nhân dân xây dựng làng chiến đấu, vừa tự huấn luyện để hoàn thiện mình về kỹ thuật tác chiến. Với tinh thần “*Giúp bạn để bảo vệ mình*”, Xã đội Kỳ Anh thành lập 1 tổ trinh sát gồm 3 đồng chí (Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hòa và Lê Văn Nhơn) phối hợp với các đội công tác các xã bạn, vừa đề trình sát nắm bắt tình hình địch, vừa phối hợp với bạn đánh địch ở các xã lân cận để mở rộng vùng giải phóng. Đêm 30 rạng ngày 31/10/1964, lợi dụng thời tiết mưa to gió lớn, Đội du kích tập trung mật phục đánh vào ấp chiến lược Tịch Yên, Thái Đông (xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) đánh tan trung đội dân vệ địch do tên Mai Duy Hình chỉ huy, tiêu diệt 1 số tên thu được 1 tiểu liên và 1 Carbin, số còn lại hoảng sợ lên ghe chạy về Quán Gò, trong lúc tranh giành lên ghe, ghe bị chìm làm chết thêm một số tên nữa.

Ngày 10 tháng 11 năm 1964, Đội du kích Kỳ Anh cùng với tổ công tác Bình Nam tổ chức đánh vào ấp chiến lược Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, phá tan ấp chiến lược. Ngay sau đó, ta tổ chức mítting tuyên truyền đường lối chủ trương của mặt trận giải phóng, yêu cầu nhân dân kêu gọi con em ở trong hàng ngũ địch trở về lại gia đình. 15 giờ cùng ngày, địch cho 1 đại đội bảo an và 1 trung đội dân vệ từ Bình Nam kéo xuống nhằm chiếm lại thôn Tân Thái và đón đường quân ta rút về để tiêu diệt. Khi rút quân với tinh thần cảnh giác đồng chí Sỹ cất 1 tổ 4 đồng chí đi trước, khi tổ đi trước qua khỏi nông Nghĩa Hòa đồng chí Sỹ mới cho đơn vị rút quân. Khi toàn đơn vị xuống hết dốc Nghĩa Hòa thì địch nổ súng. Đơn vị du kích nằm trong thế bất lợi. Tổ đi trước bám được bờ ruộng vừa hô xung phong, vừa nổ súng để thu hút hỏa lực địch giải nguy cho đơn vị. Nghe súng nổ và tiếng xung phong du kích và nhân dân Tân Thái tiếp sức kéo lực lượng ra cùng với du kích hò reo xung phong hỗ trợ làm cho bọn địch hoảng sợ tháo chạy. Nghĩa Hòa được giải phóng tổ công tác Bình Nam bám trụ và giải phóng sang các thôn khác, nhờ vậy mà vành đai phía Tây Bắc được giải phóng. Đêm ngày 5-12-1964, cùng với đội công tác của vùng đông, lực lượng du kích Kỳ Anh cất 1A phối hợp với đội công tác Kỳ Phú mật tập đánh vào ấp chiến lược 1-2-3 Kỳ Phú, còn lại 1A thiếu cùng với du kích thôn Thăng Tân chịu trách nhiệm đánh vào ấp chiến lược thôn 4 Kỳ Phú do đồng chí Trình Minh Trung chỉ huy. Rạng ngày 6-12-1964 các mũi tiến công ở các ấp chiến lược 1-2-3 Kỳ Phú đồng loạt nổ súng tìm diệt bọn dân vệ và bọn biệt lập đóng giữ ấp chiến lược trận đánh kéo dài tới 10 giờ sáng. Ta tiêu diệt 1 trung đội dân vệ, đánh thiệt hại 1 trung đội biệt lập buộc địch phải bỏ chạy, ta và bạn thu được nhiều vũ khí đạn dược và quân trang quân dụng. Thôn 1,2,3 Kỳ Phú được hoàn toàn giải phóng, đội công tác Kỳ Phú bám trụ lại để xây dựng làng chiến đấu và xây dựng lực lượng du kích. Đến 8 giờ sáng cùng ngày bọn địch tràn vào thôn Kim Đới nổ súng, đồng chí Trung cho rút toàn bộ lực lượng khẩn trương vận động về Kim Đới chống cần để tránh kế nhét nút của địch. Vừa vận động về đến giếng nước Bà Hoàng thôn Quý Thượng gần giáp giới với ấp Bắc xã Kỳ Anh thì bất ngờ chạm trán với địch, địch nổ súng trước ngay loạt đạn đầu đồng chí

6. Lịch Sử Đảng bộ Tam Thăng.

Nguyễn Huân bị thương nặng sau đó hy sinh tại chỗ. Đội hình của ta rối loạn chỉ còn lại 6 đồng chí bám được bờ tre, nương nước chiến đấu trực diện với địch ta có 2 khẩu tiểu liên đánh cận chiến với địch, từ bị động ta chuyển thành thế chủ động,

ngay loạt đạn đầu ta đã tiêu diệt được hỏa lực của địch và cướp ngay trung liên của địch để đánh địch, bắn vỡ máy PRC10 cắt đứt phương tiện liên lạc của chúng, địch cố chiếm lấy đồi cao, đồng chí Trung phân công 2 đồng chí lên chiếm đồi trước để khống chế địch không cho chúng chiếm đồi, buộc chúng phải co cụm lại dưới chân đồi tạo điều kiện cho tổ cận chiến dùng hỏa lực tiêu diệt gọn đại đội biệt kích do tên Huỳnh Thanh Châu chỉ huy, ta thu 1 trung liên, 2 tiểu liên, 4 carbin, 2 garan, rồi đưa thương binh rút về Tân Thái trong lúc địch chi viện xe tăng xuống Quý Thượng thì chỉ còn lại bãi chiến trường đầy xác chết của giặc, địch chỉ còn cách gọi trực thăng chở xác chết về Tam Kỳ. Đây là một trận đánh tiêu biểu thể hiện cao độ ý chí quyết tâm tiêu diệt địch của du kích Kỳ Anh và cũng là lần đầu tiên trong toàn tỉnh du kích đã chống càn tiêu diệt gọn đại đội tịch thu vũ khí được chọn làm “Chiến lệ” trong phong trào nhân dân du kích chiến tranh của tỉnh và được tặng huân chương chiến công hạng nhì. Giúp bạn giải phóng được các thôn 1,2,3,4 Kỳ Phú, bạn lại yêu cầu du kích Kỳ Anh tăng cường cho 1A để giúp bạn chống càn giữ vững các thôn mới giải phóng để làm chỗ đứng cho bạn. Trong thời gian giúp bạn ta đã cùng bạn chống càn nhiều trận ác liệt giữ vững được vùng giải phóng Kỳ Phú.

Ngày 17/01/1965 địch cho đại đội biệt lập càn từ thôn 1 càn lên, dùng xe tăng lội sông chót nút trên thôn 3 càn xuống, với địa hình bất lợi nằm chơi voi giữa sông biển không nơi di chuyển lẩn tránh anh em ta buộc phải chiến đấu trực diện với xe tăng bằng súng bộ binh, lựu đạn và thủ pháo nên ta đã hy sinh 7 đồng chí. Đây là lần đầu tiên du kích xã nhà bị tổn thất nặng nề nhất trong nhiệm vụ giúp bạn và từ đây thôn 1,2,3 Kỳ Phú bị địch chiếm lại. Ngày 08/02/1965 du kích Kỳ Anh phối hợp với bộ đội V12 và đội công tác Kỳ Phú đánh vào thôn Phú Quý, Phú Ngọc, Thượng Thanh, Hạ Thanh đòi ông Ôi tiêu diệt bọn dân vệ chót tại đây, giải phóng lại Kỳ Phú lần thứ hai.

Đã mất Kỳ Anh, nay lại mất thêm xã Kỳ Phú địch điên cuồng ra sức đánh phá ngày đêm, ngày thì càn quét, đốt phá, bắn giết, đêm thì dùng phi pháo bắn cấp tập vào làng rờn rã hơn một tháng trời. Thời gian này nhiệm vụ của lực lượng Du kích rất nặng nề, cương quyết chống lấn chiếm, đêm thì cùng với ban cán sự thôn Tân Thái tổ chức đào thí điểm Địa đạo⁷, xây dựng hầm chứa thương, kho chứa lương thực. Xây dựng các bãi chông, mìn để ngăn chặn bước tiến của quân thù. Trong những ngày đầu tháng 3 địch dùng 1 lực lượng xe tăng và nhiều tiểu đoàn bộ binh càn quét liên tục vào khắp cả các thôn của Kỳ Anh. Đến ngày 10/3/1965 chúng chót lại thôn Ngọc Mỹ và thôn Vĩnh Bình chia cắt Kỳ Anh thành 3 khu vực gây khó khăn cho lực lượng du kích tập trung hoạt động.

Quyết không để mất Kỳ Anh, ngày 14/3/1965 Đồng chí Dương Tấn Bia huyện đội trưởng Bắc Tam Kỳ dẫn 1 trung đội bộ đội huyện về hỗ trợ cho du kích để đánh lại quân lấn chiếm. Phát hiện được kế hoạch của ta địch đưa 1 tiểu đoàn Cộng Hòa cùng với 13 xe bọc thép càn vào Tân Thái, Vĩnh Bình, bộ đội và du kích chống trả quyết liệt bẻ gãy cuộc càn quét lấn chiếm của địch. Không lấn chiếm lại 7. Lịch Sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ trang 161 được Kỳ Anh và Kỳ Phú, bọn địch tìm cách chia cắt mối liên hệ từ vùng Đông lên vùng Tây Tam Kỳ, chúng tung lực lượng ra án ngữ dọc theo quốc lộ 1A, từ cầu ông Trang ra đến cầu Kế Xuyên gây nhiều khó khăn, tổn thất về người và của trên trục đường dây giao liên của ta. Để khống chế và uy hiếp tinh thần bọn địch án ngữ trên quốc lộ 1A, Huyện đội Bắc Tam Kỳ quyết định đánh phá cầu

ông Hiền và cầu bà Dụ trên Quốc lộ 1A. Tháng 5/1965, nhiệm vụ đánh cầu bà Dụ được giao cho Xã đội Kỳ Anh. Ngày 12/6/1965, phối hợp với bộ đội huyện, Xã đội Kỳ Anh tập trung toàn bộ trung đội du kích tập trung của xã, cùng với 2 tổ du kích thôn tổ chức đánh vào 2 lô cốt đầu cầu cùng 2 trung đội dân vệ Kỳ Bình và Kỳ Sơn. Sau hơn 2 giờ chiến đấu, lực lượng du kích Kỳ Anh đã tiêu diệt 19 tên, bắt sống 2 tên, thu 1 trung liên, 1 tiểu liên và 3 carbin. Trận này được tỉnh đội Quảng Nam ghi nhận là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh, du kích của một xã đánh địch trong công sự bằng bê tông cốt thép, thu được nhiều vũ khí. Tiếp đó, ngày 16/10/1965, địch đưa 1 tiểu đoàn cộng hoà càn vào thôn Quý Thượng. Lực lượng du kích xã Kỳ Anh đã chặn đánh và diệt 13 tên, buộc địch phải án binh bất động rồi rút quân. Qua 1 năm thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh đã phối hợp với các lực lượng và nhân dân trong xã tổ chức trên một trăm trận đánh lớn nhỏ, bao gồm cả những trận chống địch càn quét, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Kỳ Anh được tỉnh đội Quảng Nam đánh giá là một trong 8 xã đánh được các trận càn lớn từ 2 tiểu đoàn địch trở lên trên địa bàn đồng bằng của tỉnh⁷, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng du kích xã.

Với những thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, tại Đại hội tổng kết phong trào thi đua quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược do Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức vào ngày 03/10/1965, Chi bộ, nhân dân và lực lượng du kích xã Kỳ Anh được tuyên dương về thành tích trụ bám vững chắc địa bàn xã, dũng cảm ngoan cường chiến đấu, tiêu diệt được nhiều địch nhất trong số các xã đồng bằng của tỉnh. Cũng tại Đại hội này, đồng chí Trình Minh Trung - đội viên du kích xã Kỳ Anh được nêu gương điển hình tiên tiến của lực lượng vũ trang toàn tỉnh.

** Phối hợp với các lực lượng tổ chức đánh quân Mỹ*

Đầu tháng 11/1965, quân Mỹ lần đầu tiên đổ bộ vào vùng Đông Tam Kỳ. Từ đây, cùng với cán bộ, nhân dân, lực lượng du kích xã Kỳ Anh bước vào thời kỳ đối đầu trực diện với quân viễn chinh Mỹ.

Ngày 25/11/1965 lính thủy đánh bộ Mỹ chia làm 2 cánh: một cánh từ Mỹ Cang kéo xuống, một cánh từ Bình Nam kéo vào, hợp điểm tại sân vận động Vĩnh Bình, đứng vào vị trí du kích xã đã cài sẵn 2 quả bom cải tiến, mỗi quả cách nhau 70m. 2 quả bom nổ đã tiêu diệt hơn 2 trung đội Mỹ, buộc chúng phải cho trực thăng đến chở xác. Trận đánh của du kích đã mở màn cho phong trào dùng bom, mìn tự tạo để đánh bọn Mỹ nguy trên địa bàn Kỳ Anh và các xã lân cận. Ngày 26/02/1966, lực lượng du kích phối hợp với đơn vị 72 của tỉnh chặn đánh một chi đội xe tăng Mỹ tại nông Kim Đới, bắn cháy 2 chiếc và làm hư hỏng nặng 1 chiếc. Cũng trong ngày, tại Tân Thái, du kích phối hợp với đại đội 2 của tiểu đoàn 72, chặn đánh 1 đại đội nguy, diệt 12 tên. Đêm 24/5/1966, du kích Kỳ Anh phối hợp với đơn vị V16 tập kích tiêu diệt đại đội Bảo an đóng tại đồn An Hà. Sáng ngày 25/5/1966, 1 tiểu đoàn lính Mỹ phối hợp với quân nguy có xe tăng yểm trợ chia làm 3 cánh càn 7. Lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Anh trang 152, 15 vào 2 xã Kỳ Anh và Kỳ Phú. Du kích Kỳ Anh phối hợp với đơn vị V12, V16 và tiểu đoàn 72 dựa vào làng chiến đấu anh dũng đánh trả, bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch. Trong những năm 1966 - 1968, quân và dân Kỳ Anh, trong đó Đội du kích tập trung của xã làm nòng cốt, đã phối hợp với các đơn vị của tỉnh, của huyện chiến đấu, bẻ gãy hàng trăm cuộc tấn công càn quét của Mỹ, nguy, tiêu diệt nhiều sinh lực của chúng. Tuy nhiên, cho đến cuối năm 1968, Mỹ - Nguy đã chiếm đóng hoàn toàn Kỳ

Anh, buộc cán bộ và lực lượng du kích phải bật ra vùng đông Thăng Bình và tây Tam Kỳ tránh địch.

Trong 4 năm liên tục bám trụ đánh địch, Đội du kích Kỳ Anh không ngừng trưởng thành và phát triển “*từ nhiệm vụ chủ yếu là chống càn, giữ vững vùng giải phóng, bảo vệ nhân dân trong xã đã tiến lên giải phóng cho các xã bạn và hỗ trợ bạn chống lấn chiếm; Từ đối tượng chiến đấu là dân vệ đã tiến lên đánh cả lính chính quy và lính thủy đánh bộ Mỹ; Từ chỗ chỉ đánh địch ngoài công sự, lực lượng du kích đã đánh được địch trong hệ thống phòng thủ bằng bê tông cốt thép có kèm lực lượng bảo vệ vòng ngoài; Từ chỗ đánh nhỏ lẻ, phân tán tiến lên đánh phối hợp với lực lượng huyện, tỉnh và đơn vị đặc công của huyện, tỉnh và cả đặc công quân khu tổ chức đánh địch, chống càn, được các đơn vị tin tưởng và ngợi khen; từ chỗ bắn bia, bắn tĩa để cầm chân, cản trở sự tiến quân của địch đã tiến lên chiến đấu trực diện với địch, đánh tiêu diệt gọn từ trung đội đến đại đội của địch trong lúc chúng đi càn quét lấn chiếm thu cả vũ khí điện đài, lập nên những chiến công oanh liệt làm nức lòng hả dạ nhân dân và sự mến phục của anh em bạn bè trong toàn tỉnh*”⁸ Dựa vào địa đạo lòng đất vững chắc và địa đạo lòng dân trung kiên, bất khuất nên các đơn vị chủ lực mỗi lần chuẩn bị đánh vào các cứ điểm ở vùng đông và vùng ven đô đều chọn Kỳ Anh làm nơi tập kết bộ đội để xuất quân. Vì vậy, du kích Kỳ Anh luôn đảm nhận thêm một nhiệm vụ quan trọng là đón tiếp bộ đội, chọn địa hình giấu quân đảm bảo an toàn, dẫn quân đến tận địa điểm chiến đấu và luôn luôn có lực lượng phối hợp với đơn vị bạn để chiến đấu trong các trận đánh.

Bốn năm chiến đấu cũng là 4 năm liên tục (1965 - 1968), đơn vị Kỳ Anh giữ vững lá cờ luân lưu của Ủy ban MTDTGPs miền Nam Việt Nam trao tặng cho đơn vị dẫn đầu trong phong trào nhân dân du kích chiến tranh. Bên cạnh những chiến công, nhân dân và Đội du kích Kỳ Anh cũng chịu những tổn thất nặng nề. Riêng trung đội du kích tập trung, đã có 64 đồng chí hy sinh.

** Những chiến công trong giai đoạn mới*

Đêm ngày 26/9/1969 một trung đội của V12 và đội công tác mở đường về lại vùng Tây Kỳ Anh, để củng cố sở và du kích nắm tình hình, tìm cách phá kèm giành dân. Ngay sau khi trở lại, ngày 28/9/1969, đội công tác Kỳ Anh phối hợp với bộ đội V12 chặn đánh 1 đại đội địch, tiêu diệt hàng chục tên. Tháng 2/1971, ba trung đội biệt lập từ khu đồn Vĩnh Bình nong ra. 1 Trung đội dân vệ từ Tịch Yên kéo xuống, 1 trung đội nghĩa quân từ Nghĩa Hoà kéo sang Hợp điểm tại đất Tân Thái để lùng sục hầm bí mật, trung đội V12 và tổ công tác Kỳ Anh chặn đánh diệt 7 tên, thu 2 súng. Đêm 28/4/1971, bọn địch mít ting tổng kết chiến dịch Phượng Hoàng và vui văn nghệ. Tổ công tác và du kích gồm 4 đồng chí bí mật tiếp cận Khu đồn Vĩnh Bình, chờ cho văn nghệ xong, bà con giải tán, chỉ còn lại bọn chỉ

8. Lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Anh

huy Khu đồn và bọn dân vệ tập trung tại sân khấu, liền nổ súng diệt được tên Huỳnh Diệt bí thư quốc dân đảng ngay tại chỗ, cùng nhiều tên dân vệ khác. Trận đánh làm nức lòng nhân dân trong xã. Đêm 20/6/1972, Đội công tác Kỳ Anh phối hợp với đơn vị V12 đánh vào Khu đồn Vĩnh Bình để tạo thế cho dân bung về làng cũ. Địch tập trung phản kích tuy nhiên vẫn bị ta tiêu diệt 17 tên, phá được Khu đồn.

* Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân và dân xã Tam Thăng đã tổ chức đánh và chống địch càn quét trên 1.000 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 3.751 tên địch, trong đó có trên 123 tên Mỹ, 57 tên ác ôn, diệt gọn 5 trung đội, 1 Đại đội biệt kích và 1 Đại đội dân vệ, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn, 3 Đại đội cộng hoà, bắt sống 132 tên, diệt 2 mâm Hội đồng xã; bắn cháy 7 xe tăng và xe bọc thép, bắn rơi 1 máy bay HU1A, 1 chiếc tàu rọ và 1 chiếc C130, thu 150 súng, 3 trung liên và phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Cùng với nhân dân đào gần 5km Địa đạo, hàng ngàn hầm bí mật, thu nhặt hàng tấn bom mìn cải tiến thành vũ khí giết giặc, xây dựng 1 trạm phẫu thuật tại tỉnh Thủy, 2 hầm chứa thương tại Tân Thái và 1 kho dự trữ lương thực. Động viên nhân tài, vật lực phục vụ kháng chiến huy động 1.700 thanh niên thoát ly, đóng góp 2.000 tấn lương thực, thực phẩm, thuốc men, huy động 62 ngàn ngày công đào Địa đạo, vận chuyển vũ khí và lương thực phục vụ chiến đấu.

Đây là chiến công chung của quân và dân Kỳ Anh, trong đó bao gồm chiến công của lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh. Không kể số đơn lên bổ sung cho V12, cho các tiểu đoàn 72, 74 của tỉnh, số cán bộ, chiến sĩ của lực lượng du kích Kỳ Anh hy sinh kể từ khi thành lập là 85 đồng chí.

V. Khảo tả di tích :

Vườn miếu trước đây có diện tích khoảng 2.000m² phía Đông giáp đường bê tông liên thôn, phía tây Nam giáp đường đi khu Công nghiệp Tam Thăng phía Bắc giáp lô đất ông Dũng , phía Tây giáp Khe Ba la.

Hiện nay Vườn miếu thu hẹp bởi con đường dẫn vào khu công nghiệp Tam Thăng đi qua nên diện tích còn lại 853m² có hình dạng như hình thoi có cạnh 24.25m, 17.39m cạnh 45.34 cạnh 38.99m. Trong đó nhà thờ Hương Hiền (*Miếu cổ*) có diện tích gần 100m² dùng để thờ Thần Hoàng và các vị tiền nhân có công khai khẩn đất làng thôn Tân Thái ngày nay. Với địa hình hoang vắng, cây cối um tùm và là nơi thờ tự tâm linh nên thuận tiện cho cơ sở ta hoạt động sinh hoạt suốt trong các thời kỳ 1946 đến. Ngày 29 tháng 9 năm 1964 tại Vườn Miếu thôn Tân Thái lực lượng du kích tập trung đầu tiên của xã Kỳ Anh cùng với Ban chỉ huy xã đội được thành lập và tuyên thệ xuất quân và góp phần tạo nên những kỳ tích anh hùng của lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh.

VI. Hiện vật thuộc di tích:

Hiện nay hiện vật thuộc di tích của lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh còn 01 khẩu cạc bin của đơn vị được lưu giữ tại cơ quan quân sự thành phố Tam Kỳ và một số đồng chí là cán bộ chiến sĩ của lực lượng du kích xã Kỳ Anh còn đang công tác và sinh sống tại địa phương Tam Thăng, Tam Kỳ và các tỉnh.

VI. Giá trị lịch sử của di tích :

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc từ tháng 9 năm 1947 đến tháng 3 năm 1975 nhân dân vùng đông nói chung và nhân dân xã kỳ Anh nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã làm nên biết bao kỳ tích anh hùng, đã chịu nhiều mất mát hy sinh gian khổ để đánh bại một kẻ thù có sức mạnh quân sự và tiềm năng kinh tế lớn hơn ta gấp nhiều lần để giành lại độc lập tự do cho dân tộc và thống nhất đất nước năm 1975. Vườn Miếu Tân Thái là một trong những nơi để lại dấu ấn lịch sử, một bằng chứng sống cho của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Cũng chính nhờ có lực lượng du kích xã Kỳ Anh mà Quân dân xã Kỳ Anh (*Tam Thăng*) và cả vùng đông Tam Kỳ, cùng với các đơn vị bộ đội các đơn vị chủ lực của tỉnh đã bám

trụ bảo vệ từng tấc đất, bảo vệ được vùng giải phóng trong suốt thời gian từ năm 1964 cho đến ngày 24/3/1975. Với ý nghĩa đó di tích lịch sử khu Vườn miếu sẽ mãi mãi là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế trẻ ở địa phương hôm nay và mai sau.

VII. Trạng thái Bảo quản:

Di tích lịch sử Vườn miếu địa điểm thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh hiện nay đã được bà con nhân dân cùng với chính quyền địa phương có phương án khoanh vùng, cắm mốc, quản lý bảo vệ hiện trạng của khu đất. Hằng năm tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm gặp mặt các đồng chí cán bộ chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hiện trạng di tích được Chính quyền địa phương xã Tam Thăng, Chi bộ, ban nhân dân, Ban công tác mặt trận thôn Tân Thái cùng Ban liên lạc lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Vườn miếu có hiệu quả.

VIII. Phương án bảo vệ:

Di tích lịch sử Vườn miếu địa điểm thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh trở thành nơi thăm quan, học tập, nơi giáo dục truyền thống yêu nước. Chúng ta cần tổ chức tọa đàm, sưu tầm tư liệu, hiện vật nhanh chóng lập bản đồ khoanh vùng bảo vệ khu vực I và khu II của di tích theo luật Di sản Văn hóa và đưa vào kế hoạch trùng tu, tôn tạo cho di tích được khang trang và đón khách thăm quan trong những năm tiếp theo.

IV. Cơ sở pháp lý bảo vệ di tích;

- Luật di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009.

- Nghị định số: 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

- Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

- Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích và danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay di tích lịch sử Vườn Miếu - Địa điểm thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh đã tiến hành lập thủ tục hồ sơ xin đề nghị công nhận, xếp hạng và cấp bằng di tích lịch sử cấp tỉnh.

X. Tài liệu tham khảo:

a. Tài liệu:

- *Lịch sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ 1945 - 1975*
- *Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Tam Kỳ, Huyện Phú Ninh 1945- 1975.*
- *Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thăng 1930-1975*
- *Chiến công của Tiểu đoàn 72 Quảng Nam anh hùng*

b. Nhân chứng:

- 1/ **Nguyễn Thành Lợi** - sinh năm 1943
- Nguyên xã đội Trưởng xã Kỳ Anh -1966 -1967
- Nguyên Đại đội trưởng V12 huyện đội Bắc Tam Kỳ

- Nguyên huyện đội trưởng huyện Bắc Tam Kỳ- Huyện Ủy viên
2/ **Châu Minh Suyền** – sinh năm 1942
- Nguyên Ban kinh tế tổ chức Tỉnh ủy - 1960
- Nguyên công tác tại Tỉnh đoàn Quảng Nam phụ trách tại các xã vùng đông Tam Kỳ
3/ **Nguyễn Văn Tư**
- Nguyên Phó ban An ninh huyện Bắc Tam Kỳ 1965 – 1969
- Nguyên thường vụ huyện ủy Bắc Tam Kỳ, phụ trách vùng địch 1969 - 1970
- Nguyên thường vụ huyện ủy Chính trị viên Huyện đội Bắc Tam Kỳ 1971 – 1975
4/ **Huỳnh Văn Hạnh** – 1945
- Nguyên cán bộ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 72 Quảng Nam

5/ Và một số cán bộ chiến sĩ của b du kích tập trung xã Kỳ Anh đã sinh sống tại địa phương và trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, T.phố Đ. Nẵng

**Ghi Chú: Lý lịch di tích lịch sử Vườn miếu - Địa điểm thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh được viết dựa trên lời kể của các nhân chứng lịch sử đã từng sống chiến đấu tại các xã vùng đông Tam Kỳ, Thăng Bình, Phú Ninh và các tài liệu liên quan.*

**Trung tâm Văn hóa - Thể thao
Thành phố Tam Kỳ**

Tam Kỳ ngày 23 tháng 2 năm 2017
Người lập hồ sơ

Phan Xuân Anh

**BIÊN BẢN KHOANH VÙNG CÁC KHU VỰC BẢO VỆ DI TÍCH
VƯỜN MIẾU – ĐỊA ĐIỂM THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG DU KÍCH TẬP
TRUNG XÃ KỲ ANH**

Địa điểm : xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
- Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa,

Hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2017, hồi 8h 00, tại UBND xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chúng tôi gồm:

- + Ông: Bùi Ngọc Ảnh : Chủ trì hội nghị
- + Ông: Phan Xuân Anh : Thư ký hội nghị

Cùng các đại biểu:

+ Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ:

- Ông: Bùi Ngọc Ảnh - Chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố

+ Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố:

- Ông: Dương Văn Chí - Chức vụ : Trưởng phòng

+ Phòng Văn hoá Thông tin thành phố

- Ông: Nguyễn Hữu Đắc Chức vụ Trưởng phòng

+ Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:

- Ông: Ninh Quang Đại Chức vụ - Giám đốc

+ Ủy ban nhân dân xã Tam Thăng:

- Ông: Trần Quốc Thăng - Chức vụ: Phó chủ tịch

+ Đại diện tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu lý di tích:

- Ông: Đoàn Văn Tiến - Chức vụ: Trưởng Ban liên lạc.

Cùng đại diện các đoàn thể trong thôn Tân Thái họp tại UBND xã Tam Thăng để thống nhất về việc khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích lịch sử Vườn miếu – Nơi thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh.

Sau khi nghe Trung tâm Văn hoá Thể thao thành phố Tam Kỳ trình bày tóm tắt nội dung, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, của di tích và dự kiến khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, toàn thể đại biểu dự họp đã thống nhất khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích lịch sử Vườn miếu – Nơi thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh với các nội như sau:

I. KHOANH VÙNG CÁC KHU VỰC BẢO VỆ DI TÍCH

Việc khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích được áp dụng theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Điều 13, 14 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 tháng 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá, cụ thể:

1. Khu vực bảo vệ I:

+ Khu vực di tích Vườn miếu trước đây là cả một khu vườn rộng lớn khoản 2.000m². Song do trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương nên thực tế hiện nay diện tích di tích Vườn miếu thu hẹp lại còn 853m².

Tuy nhiên dấu tích và các yếu tố gốc của di tích Vườn miếu và các công trình văn hóa tín ngưỡng tâm linh phụ trợ của Vườn miếu nơi diễn ra những sự kiện lịch sử cách mạng quan trọng vẫn được bảo vệ nguyên trạng với diện tích 853m² gồm có một Miếu thờ Thần Hoàng miếu này có tổng diện tích là 100m² (20m x 50m) ngày nay người ta gọi là Hương Hiền . Do vậy chúng tôi thống nhất việc khoanh vùng bảo vệ di tích phần còn lại hiện nay của Vườn miếu có diện tích 853m² và toàn bộ các loại cây bản địa đã có từ trước tới nay. Đây cũng là vùng lõi, nơi tổ chức thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh còn lưu giữ nhiều yếu tố gốc liên quan đến di tích.

+ Khu vực này gồm:

- **Thửa đất số:** 610 - **Diện tích:** 853m² (Bao gồm nhà thờ Hương Hiền)

- Thuộc tờ bản đồ số: 12 theo CSDL quản lý đất đai.

+ **Phía bắc** : Giáp lô đất ông Dũng.

+ **Phía nam**: Giáp đường đi Khu công nghiệp Tam Thăng.

+ **Phía đông**: Giáp thửa đất ông Tùng.

+ **Phía Tây**: Giáp Khe Ba la Giáp đường đi Khu công nghiệp Tam Thăng.

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Thái, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ

- Đất : Tín ngưỡng
- Chủ Sở hữu: Cộng đồng dân cư quản lý.

2. Khu vực bảo vệ II:

Đây là khu vực bao quanh và tiếp giáp với khu vực bảo vệ I của di tích. Bởi vì khu vực này nằm trong khu dân cư và các công trình xây dựng kiên cố không thể di dời, gồm các thửa đất Phía Tây là đất hộ ông Dũng Phía Bắc là đất hộ ông Tùng, Phía Nam là hành lang của khe Ba La, Phía đông là vỉa hè của đường đi khu công nghiệp Tam Thăng. Nên chúng tôi thống nhất không có khu vực bảo vệ II của di tích
(Theo điểm 2; điều 14 Nghị định số : 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ)

II. KIẾN NGHỊ

Căn cứ vào những nội dung đã nêu trên, toàn thể Hội nghị nhất trí đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xếp hạng di tích Vườn miếu – Nơi thành lập lực lượng du kích tập trung xã Kỳ Anh là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Biên bản này đã được thông qua và các đại biểu dự họp nhất trí ký tên:

Chủ trì hội nghị

Thư ký hội nghị

III. XÁC NHẬN CỦA CÁC CƠ QUAN

Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ.

Phòng Văn hóa Thông Tin

Phòng Tài nguyên – Môi trường.

Trung tâm Văn hóa Thể thao

Ủy ban nhân dân xã Tam Thăng

